

## โฉมทัศน์ลงทุนเล็กวัยการศึกษาต้นทองเที่ยวปี58ฉลุย

การบินโลว์คอสต์เริ่มเห็นสัญญาณธุรกิจฟื้นรับไฮซีซั่น หลังตลาดชะลอตัวตลอดทั้งปี ซึ่ตลาดต่างชาติยังไม่คึกคัก หัวปีหน้าลงทุนเล็กวัยการศึกษาต้นตลาดทองเที่ยวฉลุยรอบใหม่

นายทัฬหะ แบลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สถานการณ์การบินในช่วงไฮซีซั่นปีนี้เริ่มมีอัตราบรรทุกเฉลี่ยที่ดีขึ้น แต่ในภาพรวมตลอดทั้งปีก็ยังพบว่าลูกค้าตลาดต่างประเทศที่ปัจจุบันมีสัดส่วนราว 30% นั้น ยังเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปัจจัยหลัก คือ การเพิ่ม

เที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง 5 เส้นทาง ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งภาพรวมของธุรกิจการบิน สะท้อนตามภาพรวมของตลาดต่างประเทศที่เข้ามาในไทยซึ่ง มีแนวโน้มลดลงและเป็นครั้งแรกใน

รอบปีที่ไทยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแบบติดลบ

สำหรับอัตราบรรทุกเฉลี่ยตลอดปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ราว 80% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนซึ่งทำได้ 83% โดยตลาดที่ยังเดินทางสม่ำเสมอได้แก่ตลาดในประเทศที่มีสัดส่วนราว 60% เนื่องจากลูกค้าหลักยังได้รับผลกระทบด้านความเชื่อมั่น โดยเฉพาะจากจีนที่ลดลงราว 10% ขณะที่ฮ่องกง ที่ยังมีปัญหาการชุมนุมอยู่ด้วยนั้น อัตราบรรทุกเฉลี่ยในช่วงนี้ก็ลดลงเหลือ 78-79% จากที่ควรจะอยู่ที่ 84-85%

อย่างไรก็ตาม ในปีหน้าคาดหวังว่าจะมีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก ซึ่งเป็นอุปสรรคเดียวของการเติบโตด้านท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากกระทบความเชื่อมั่นของนักเดินทาง

ที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนและต้องการความสบายใจมากที่สุดเป็นอันดับแรก” นายทัฬหะ กล่าว

ด้านนายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ กล่าวว่า จำนวนผู้โดยสารในช่วงไฮซีซั่นปีนี้เริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราบรรทุกเฉลี่ยในเดือน พ.ย.อยู่ราว 90% แต่สาเหตุที่ทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหลักๆ นั้น เป็นเพราะการเพิ่มจำนวนที่นั่งขึ้นกว่า 30% ไม่ได้เป็นเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงระวังและไม่มั่นใจในการเดินทางเข้ามาในช่วงที่มีกฎอัยการศึก

ดังนั้นหากมีการพิจารณายกเลิกได้ในปีนี้ เชื่อว่าสถานการณ์ธุรกิจน่าจะกลับมาดีกว่าในช่วงปลายปีนี้แน่นอน

ขณะที่นายหน้าดา บูรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีอัตราบรรทุกเฉลี่ยสูงถึง 80% สำหรับเส้นทางทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือน พ.ย. ได้ทั้งลูกค้าประเภทเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) และเดินทางเป็นหมู่คณะ (GIT : Group Individual Travellers) จากไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว 2 จุดหมายดังกล่าว จนตลาดคนไทยมีสัดส่วนสูงถึง 60%

ส่วนอัตราการจองล่วงหน้าสำหรับปลายปีนั้นจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 มีอัตราสูงถึง 85-90% และมีความต้องการสูงสุดในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่มีต่อเนื่องถึง 5 วันในปี